

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคล จำนวน ๒ คน ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหากรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามหนังสือฉบับนี้ ต่อมาเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มาขอรับหนังสือฉบับข้างต้นคืน เพื่อเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามจากเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และจะขอส่งหนังสือเพื่อกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่ กสม. จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน ๒ คน นั้น เป็นดุลพินิจของ กสม. ในการแต่งตั้ง เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้

๒. ขอเสนอแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิทธิสถานะบุคคล กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองตามความเห็นของที่ประชุม และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การศึกษาดูงานของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (HREP)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป โดยให้แต่ละสำนักส่งข้อมูลผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักบริหารกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะได้จัดทำคำกล่าวปาฐกถาพิเศษให้กับนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (HREP) ซึ่งมีกำหนดศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน กสม. ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (HREP) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศึกษาดูงานร่วมกับผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน

สำหรับนักบริหารระดับสูง (HREP) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วยการบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการจังหวัดเชิงบูรณาการภายใต้ความหลากหลายทางประชากรและเชื้อชาติ โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นจึงเป็นการดูงานสำนักงานสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในเรื่องคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้ ส่วนช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังมูลนิธิ LPN (มูลนิธิเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน) ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อ การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษากรณีศึกษาประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

๕. นางฉัตรสุดา จันทรัตย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ “กิจกรรมการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ : สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินทำกิน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางฉัตรสุดา จันทรัตย์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาและเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ “กิจกรรมการสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ : สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินทำกิน” เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ในการนี้ ได้รับเรื่องราวเรียนจากประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๔ เรื่อง

๖. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Business and Human Rights Forum) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible Business and Human Rights Forum) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระบุถึงประเด็นปัญหาในการจัดระเบียบลำดับประเด็นที่สำคัญต่าง ๆ ภายใต้วาระการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct: RBC) และวาระธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UN ESCAP) รัฐบาลไทย และการเข้าร่วมของคณะทำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN working group on business and human rights)

ส่วนนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากองค์กรร่วมจัดให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ Learning from Practices : Accountability and Access to Remedy ในวันพฤหัสบดีที่

๑๓ มิถุนายน เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องประชุมใหญ่สหประชาชาติ โดยการเสวนาเป็นความพยายามนำเสนอกลไกเรื่อง National Contact Points (NCPs) ซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ใช้ในบางประเทศที่สถาบันสิทธิในประเทศนั้น ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ แต่สำหรับประเทศไทย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิอยู่แล้ว นอกจากนี้ นางอังคณา นางประกายรัตน์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้เข้าร่วมประชุมระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch meeting) กับประธานคณะกรรมการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนหลายประเทศ โดยประธานคณะกรรมการได้กล่าวถึงการทำ MOU ร่วมกับเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมมือในการผลักดันให้ธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน ในส่วน กสม. นั้น คณะทำงานเข้าใจดีว่า กสม. ไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ดี แม้ กสม. ชุดปัจจุบันจะพ้นวาระการทำงาน คณะทำงานก็จะรวม กสม. อยู่ในกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสิทธิมนุษยชนต่อไป

๗. นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNHCR – Asia Pacific)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (UNHCR – Asia Pacific) และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความท้าทาย ในการแก้ไขปัญหา คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติในประเทศไทย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งประเทศไทยได้รับการกล่าวชื่นชมถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ความร่วมมือระหว่างภาคีในการแก้ไขปัญหา ๒) ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ทำให้ความสำคัญกับประเด็นผู้สูงอายุที่ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และ ๓) ขอเสนอให้ใช้ออกสารอื่น ๆ เช่น ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา ข้อมูลด้านชาติพันธุ์ นอกเหนือจากเอกสารทางราชการในการพิสูจน์บุคคล

๘. ขอเลื่อนการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษา : แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษา : แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน” เนื่องจากยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะมาเป็นประธานเพื่อรับทราบถึงการจัดทำคู่มือกิจกรรมสำหรับครูและอาจารย์ในการสอนสิทธิมนุษยชนใน ๕ ช่วงชั้น คือ อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กสม. ได้จัดทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ให้กระทรวงศึกษาธิการนำคู่มือนี้ไปเผยแพร่เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้นำไปใช้ในการสอนต่อไป

๙. กสม. เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue : Sharing Good Practice on Business and Human Rights)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ เรื่อง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางอังคณา นีละไพจิตร เข้าร่วมประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR

Interregional Dialogue : Sharing Good Practice on Business and Human Rights) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการบูรณาการหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) สู่การปฏิบัติ การเสริมสร้างประสิทธิผลของการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองและตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของโลกในระดับภูมิภาค สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ซึ่งทุกฝ่ายถือว่ามีความสำคัญในการร่วมมือกันต่อไปในอนาคต